



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อลงกรณ์ชี้ประเทศไทยดีขึ้นหลังผ่าน ๒ ปีของการปฏิรูป มั่นใจ ปยป. คือ หัวรถจักรตัวใหม่นำประเทศก้าวพ้นความแตกแยกสู่ศักยภาพใหม่ไทยแลนด์ ๔.๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สถาบันพระปกเกล้า นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการการ รุ่งที่ ๓ ของสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ "บทบาทและภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ)"

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔/๒ เพื่อดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ด้วยการประสานงานการปฏิรูปกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน่วยงานและองค์กรอื่น รวมถึงส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีเศษ สปท. ได้นำส่งแผนปฏิรูปและข้อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๒ เรื่อง ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปก้าวหน้าเป็นรูปธรรมไปมากแล้ว ด้วยกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประกอบด้วยการทำงานที่สอดคล้องกันของแม่น้ำ ๕ สาย คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (วิป ๓ ฝ่าย) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินจำนวน ๖ คณะของรัฐบาล คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๒๐๐ คน ในรูปแบบของคณะกรรมการสามัญ ๑๑ คณะ และคณะกรรมการวิสามัญ ๒ คณะ ร่วมกับเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อช่วยสร้างคลื่นแห่งการปฏิรูป จำนวน ๗๒ องค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ของการปฏิรูปประเทศ มีข้อบ่งชี้หลายประการ ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เช่น ธนาкарโลกปรับตัวเลขประเมินอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปี ๒๕๕๙ ดีขึ้น ได้รับการจัดอันดับจาก IMD ว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันปี ๒๕๕๙ ของไทยดีขึ้น แข่งเกาหลีได้เป็นครั้งแรกเป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการติด ๑ ใน ๑๐ ของโลกจำนวนมาก ซึ่งแสดงว่า ประเทศไทยยิ่งใหญ่มากกว่าที่ใครคิด ด้วยศักยภาพดังกล่าวและการปฏิรูปอย่างรอบด้านและต่อเนื่องของแม่น้ำ ๕ สาย การเปลี่ยนผ่านในบทบาทใหม่ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง คือการมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่จะเป็นตัวเร่งตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเร็วขึ้น โดย ป.ย.ป. ประกอบด้วย คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคนานัปการและความแตกแยก เพื่อก้าวขึ้น ไปเป็นประเทศไทย ๔.๐ สร้างเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ จากปักชำสุรากแก้ว สร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างมีเป้าหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในผ่าน ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ ๗๖ จังหวัด บูรณาการอาเซียนเชื่อมโยงไทยสู่ประชาคมโลก โมเดลประเทศไทย ๔.๐ เน้นการพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ ได้แก่ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษาสິงแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจจากประเทศรับจ้างผลิตสู่การเป็นประเทศที่ใช้การพัฒนานวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศ สอดรับกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เร่งผลักดันอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ ๖ โมเดลเศรษฐกิจกระแสใหม่ ได้แก่

๑. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
๒. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio -Based Economy)
๓. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative & Cultural Economy)
๔. เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy)
๕. เศรษฐกิจผู้สูงอายุ (Silver Economy)
๖. เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน(Local Economy)

ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙

เน้นการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - curve) ร่วมกับ เน้นการพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S - curve) ภายใต้การเดินหน้านโยบายเหล่านี้ จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้า ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้สำเร็จลุล่วง เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง ก้าวไปสู่การเป็น ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สงบและมีสันติสุข หัวใจสำคัญของการยกระดับอัฟเกรดประเทศ คือ การปรองดอง และการปฏิรูปเดินหน้าประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนเพราะนี่ คือ การปฏิรูปประเทศของเรา
